

ทส.เลื่อนปลูกป่า ของบเพิ่ม400ล. จัดการ'กล้าไม้'

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กบอ.ขอ
ปรับแผนปลูกป่าหมื่นล้านอีกรอบ ยอมรับ
ดำเนินการไม่ทันในหน้าฝนปีนี้ อ้างเหตุ
ศาลปกครองมีคำสั่งให้เปิดรับฟังความ
คิดเห็นประชาชน ขณะที่กรมป่าไม้เตรียม
ของบดูแล "กล้าไม้" ที่เพาะไว้ 82 ล้านกล้า
หน่วยละ 5.4 บาท

ภายหลังคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9
อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า 16

ทส.

เม.ย.เห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศ 25 ลุ่มน้ำ วงเงิน
10,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อแผน
บริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท และอนุมัติ
แผนปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ รวม
ทั้งโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า
80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ระยะที่ 2 ปี
2556 วงเงิน 2,085 ล้านบาท ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นั้น

นายชลธิศ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการ ทส. กล่าวว่า
จนถึงขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าโครงการปลูกป่าในปี 2556
โดย 3 หน่วยงานของทส. คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับอนุมัติงบในพล.ร.ก.ปี
2556 จำนวน 2,085 ล้านบาทจากวงเงินรวม 10,000
ล้านบาท ภายใต้เงินกู้บริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
บาทนั้นยังไม่สามารถปลูกได้ทันในช่วงหน้าฝนปีนี้

ทั้ง 3 กรมจึงมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะนำเสนอขอ
ปรับแผนปลูกป่าใหม่ โดยเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ
เป็นระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560 แทน
โดยเตรียมเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารและดำเนินโครงการปลูกป่า

ระดับกระทรวง ที่มี นายโชติ ตราชู ปลัด ทส.เป็น
ประธานในสัปดาห์นี้ และถ้า ทส.เห็นชอบก็จะ
เสนอต่อข้ นายปลอดต่อประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ตามขั้นตอน
ขงเสนอ กบอ.ขอปรับแผนใหม่

นายชลธิศ กล่าวต่อว่า เหตุผลหลักที่
ทำให้การปลูกป่าปีนี้ต้องเลื่อนออกไป ทั้งที่มี
กล้าไม้ข้ามปีที่เพาะรอไว้แล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ข้อกำหนดของระยะเวลา ภายหลัมีคำสั่งศาล
ปกครองต้องให้จัดรับฟังความเห็นประชาชน
ตามมาตรา 57 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ทำให้
ระดับปฏิบัติเกิดความเล้ง จนกระทั่งหมดช่วง
ฝนแล้วจึงทำให้ต้องปรับแผนปลูกป่าปีนี้ไปก่อน
แต่จะโอนกิจกรรมและแผนงานทุกอย่างไปเริ่ม
ในต้นปีงบประมาณ 2557 อย่างไรก็ตาม เมื่อมี
การปรับเลื่อนเวลาไป จะต้องมีการตรวจพิคัด
ใหม่ อีกทั้งยังต้องดูแลวัชพืชและหมยแนวเขต
ให้แม่นยำมากขึ้น

"คงต้องรอความเห็นจากคณะกรรมการ
ทส.ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ แต่หากถามผู้ปฏิบัติ
ยอมรับว่าถ้าจะปลูกป่าในช่วงปลายฝนปีนี้คง
ไม่ทันแล้ว แม้ว่าที่ผนกรมประธาน กบอ.จะยืนยัน
ว่าโอนงบมาแล้ว และต้องปลูกให้ทันก็ตาม ตรง
นั้นเป็นนโยบาย แต่ในทางปฏิบัติไม่ทันจริงๆ"

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะส่งผลต่อกล้าไม้ที่เพาะไว้
นานกว่า 1 ปีแล้วหรือไม่ นายชลธิศ กล่าวว่า อาจ

ต้องตั้งบเพิ่มเพื่อบำรุงกล้าไม้ให้อยู่ในสภาพดี
ของบเพิ่มดูแลกล้าไม้ 82 ล้านกล้า

ด้าน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดี
กรมป่าไม้ กล่าวว่า ในส่วนของกรมป่าไม้มีกล้า
ไม้ที่เพาะค้างปีจำนวน 82 ล้านกล้า เดิมเตรียม
ปลูกในปีงบประมาณ 2556 แต่หลังจากมีการ
ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องพิคัดพื้นที่ และการ
กำหนดเกณฑ์การปลูก รวมทั้งคำสั่งศาลปกครอง
ทำให้ไม่สามารถปลูกป่าได้ทัน โดยกล้าไม้บาง
ชนิดที่มีอายุ 1 ปีกว่าๆ ถึงแม้จะมีความแข็งแรง
แต่รากจะงออยู่ในถุงเพาะ ดังนั้นจึงเตรียมของบ
บำรุงกล้าไม้ใหม่ เฉลี่ยต้นละ 5.4 บาท (รวมเป็น
เงินกว่า 400 ล้านบาท)

"ถึงจะปรับแผนแต่ยังคงต้องรอเวลาการ
ปลูกที่เหมาะสม คือช่วง พ.ค.-มิ.ย.2557 อยู่ที่
ดังนั้นต้องมีการปรับบำรุงกล้า ขณะนี้ตัวเลขพื้นที่

จากเดิมปีละ 85,000 ไร่ จะขยายเป็น 1.5 แสนไร่
ในปีหน้าด้วย"

ตั้งขารบ้านเพิ่มป่าชุมชนอีก 40%

วันเดียวกัน นายบุญชอบ ยังกล่าวภายหลัง
เป็นประธานการแถลงข่าวมอบรางวัลชุมชนใน
โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษาชุมชน ร่วมกับบริษัท
ราษฎร์โอสถตั้ง ว่า หลังจากดำเนินโครงการนี้รวม
กับเอกชนมาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันมีป่าชุมชนที่
ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จาก 6,536 แห่ง เป็น 8,782 แห่งทั่วประเทศ รวม
พื้นที่กว่า 3.5 ล้านไร่ และมีเป้าหมายจะเพิ่มป่า
ชุมชนให้ได้ถึง 21,000 แห่ง หรือมีป่าชุมชนเพิ่ม
เป็น 40% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศ

เนื่องจากพบว่าสำนักงานโดยกรม
ป่าไม้เพียงหน่วยงานเดียวไม่ใช้แนวทางการที่
จะดูแลป่าให้พ้นจากการบุกรุกทำลายได้ ดังนั้น
จึงต้องตั้งชุมชน ภาคเอกชนมาเป็นแนวร่วมใน
การจัดการป่าในอนาคต

สำหรับชุมชนในโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษา
ชุมชน ที่ได้รับรางวัลในปี 2556 ได้แก่ รางวัลป่า
ชุมชนระดับประเทศ คือ ป่าชุมชนบ้านแดงห้วย
เย็น หมู่ 14 ต.บ้านโอง อ.บ้านโอง จ.ลำพูน ดูแล
ป่าชุมชนพื้นที่กว่า 762 ไร่ ส่วนรางวัลป่าชุมชน
ดีเด่นด้านการจัดการป่าตามหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคือ ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา 12 หมู่ที่ 13 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพิ่มเติมว่า โครงการปลูก
ป่าภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำของ กบอ. งบ
ประมาณ 10,000 ล้านบาทนั้น มีระยะเวลาดำเนินการ
5 ปี (2556-2560) โดยมีเป้าหมายปลูกป่า
จำนวน 800 ล้านกล้า รวมเนื้อที่ราว 1 ล้านไร่ ขณะ
ที่แผนปลูกป่าในปี 2556 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
พื้นที่ปลูกป่าจาก กบอ.เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. จำนวน
224,059 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุ
ทยานฯ 168,997 ไร่ กรมป่าไม้ 54,758 ไร่ และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 304 ไร่ รวม
กล้าไม้จำนวน 162 ล้านกล้า ซึ่งเป็นกล้าไม้ที่ได้รับ
งบเพาะกล้าในปี 2555